



ประกาศโรงเรียนดำนแม่คำมันพิทยาคม

เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ด้วยโรงเรียนดำนแม่คำมันพิทยาคม ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาในปัจจุบันที่เกิดเหตุการณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือกระทำความรุนแรงต่อนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวาง และเหตุถูกฟ้องร้องเป็นคดีต่างๆ อยู่เนืองๆ

ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดปัญหาการร้องเรียน ฟ้องร้องต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้กับข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนดำนแม่คำมันพิทยาคม ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประจวบ พิมละมาศ)

ผู้อำนวยการดำนแม่คำมันพิทยาคม

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกัน
๑	ภัยบุคคล - ครูกับนักเรียน	๑.ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนออกนอกโรงเรียนโดย ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารหรือผู้ปกครองนักเรียน ๒.ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนเกินกว่าที่ระเบียบ ของทางราชการกำหนด ๓.ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่กับนักเรียนสองต่อสองในที่ลับตา คนหรือที่ที่บุคคลอื่นไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ๔.ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปล่อยให้เด็กนักเรียนไปกับบุคคลอื่นที่ มิใช่ผู้ปกครอง เว้นแต่ที่ผู้ปกครองมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ๕.ให้โรงเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อชี้แจง แนวปฏิบัติและรับฟังปัญหาต่างๆ
	- ครูกับบุคคลอื่น	๑.ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาศัยสถานการณ์ต่างๆหลอกลวงหรือ กลั่นแกล้งผู้อื่นเพื่อคาดหวังให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ๒.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้วาจาที่สุภาพและให้บริการด้วยมิตร ไมตรีแก่ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ ๓.ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนไปในทางชู้สาวกับบุคคล อื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสของตนเอง
	- ครูกับครู	๑.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน ๒.ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำความลับของเพื่อนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามาเปิดเผยทำให้เกิดความเสียหาย ๓.ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสนิทสนมกันหรือมีความสัมพันธ์ ระหว่างชายหญิงเกินเลยความเป็นเพื่อนร่วมงานตามปกติ ๔.ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาศัยสถานการณ์ต่างๆหลอกลวง หรือกลั่นแกล้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน
๒	อุบัติเหตุ	๑.ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้มีสภาพพร้อมใช้ ไม่เกิดอันตรายต่อครูและนักเรียน ๒. ตรวจสอบเกี่ยวกับอาคาร สิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ไม่ก่อให้เกิด อันตรายต่อครูและนักเรียน ๓.ตรวจสอบสนามกีฬาให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ นักเรียน ๔.ตกแต่ง ลิตรอนต้นไม้ให้เหมาะสมไม่ส่งผลเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และอันตรายต่อครูและนักเรียน ๕.ตรวจสอบ ปรับปรุงสภาพบริเวณโรงเรียนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อครูและนักเรียน ๖.จัดการจราจรภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย ๗.กำชับให้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินราชการอย่างต่อเนื่อง

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกัน
๓	สาธารณภัย - สื่อสังคมออนไลน์	<p>๑. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเผยแพร่ข้อความหรือภาพถ่ายที่เป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์</p> <p>๒. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเผยแพร่ข้อความหรือภาพถ่ายในสื่อสังคมออนไลน์อันอาจทำให้ผู้อื่นเสียหาย</p> <p>๓. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเผยแพร่ข้อความหรือภาพถ่ายในสื่อสังคมออนไลน์อันอาจทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ</p> <p>๔. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p>